

## โดมรังสิต

### ขยายสู่มหาวิทยาลัย สมบูรณ์แบบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งอยู่ ณ ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ถือเป็นวิทยาเขตที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และยังแบ่งพื้นที่ให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เข้าอีกส่วนหนึ่ง

แนวคิดที่จะขยายวิทยาเขตของธรรมศาสตร์ไปที่ชานเมืองมีมานานนับสิบปีแล้ว โดยเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ อธิการบดี ในขณะนั้นได้รับโอนกรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดินทุ่งรังสิตจากกระทรวงอุตสาหกรรม และ ศ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อธิการบดีในเวลาต่อมา ได้กำหนดแนวทางสำหรับการขยายมหาวิทยาลัยไปรังสิตว่า “ในระยะแรกนั้นเห็นควรว่า น่าจะได้ขยายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ไปให้ถึงขั้นปริญญาตรี ทั้งนี้ เพราะวิทยาศาสตร์มีเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลง สังคมและวัฒนธรรม”

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๒ สมัย ศ. ประภาส อวยชัย ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี ธรรมศาสตร์ได้จัดซื้อที่ดินเอกชนที่แทรกอยู่ระหว่างกลางเพิ่มเติม ทำให้มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๒,๔๓๐ ไร่

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ ขยายการศึกษาไปรังสิต โดยต่อมามาตรฐศาสตร์ได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ของทุกคณะต้องเรียนวิชาพื้นฐานร่วมกันเป็นเวลา ๑ ปีที่ศูนย์รังสิต ตั้งแต่ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมา

ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้คณะ ทางสังคมศาสตร์ขยายการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีไปศูนย์รังสิตพร้อมกัน โดยกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รับเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ของทุกคณะเรียนที่ศูนย์รังสิตทั้ง ๔ ชั้นปี

การขยายธรรมศาสตร์ไปสู่รังสิตนับเป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียง เห็นต่างกันอย่างที่สุดเรื่องหนึ่ง ทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย เนื่องจาก คนจำนวนหนึ่งเห็นว่า การดำเนินงานดังกล่าวนั้นเป็นการ “ย้าย” ธรรมศาสตร์ออกจากท่าพระจันทร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน และจิตวิญญาณธรรมศาสตร์



# โดมพี โดมน้อง

## โดมพัทยา

### ตอบสนองการขยายตัว ของภูมิภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตั้งอยู่ที่ ต. โป่ง อ. บางละมุง จ. ชลบุรี มีเนื้อที่ ประมาณ ๕๖๖ ไร่ ซึ่ง ดร. ถาวร พรประภา เป็นผู้บริจาคให้แก่กระทรวงการคลังเพื่อใช้ใน ราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาและ บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้จัดตั้งศูนย์ลำปาง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘

เนื่องจากภูมิภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ เศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่มีการขยายตัว ทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและบริการอย่างมาก มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ต่าง ๆ ที่สนับสนุนต่อการกระจายความเจริญมาสู่ พื้นที่ และจังหวัดชลบุรีได้ถูกกำหนดให้เป็น เมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ดังนั้น การจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จึงเหมาะสมในการเป็นแหล่งบริการ ทางวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ของภูมิภาคและประเทศ เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศในอนาคต



## โดมลำปาง

### ขยายโอกาสทางการศึกษา ไปสู่ภูมิภาค

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางตั้งอยู่ที่ ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นโครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค ตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อพัฒนาทรัพยากร บุคคลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘

ในระยะเริ่มต้นกระทรวงมหาดไทยได้อนุญาต ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้พื้นที่อาคารศาลากลาง หลังเดิมเป็นที่จัดการเรียนการสอน ต่อมามหาวิทยาลัย ได้รับบริจาคที่ดินจำนวนประมาณ ๓๑๒ ไร่ จากคุณบุญชู ตรีทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปางขณะนั้น เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ลำปาง

